

กัมพูชาประกาศขึ้นค่าแรง เป็น 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลบังคับใช้ 1 มกราคม 2020

ที่มา : Phnom Penh Post

กัมพูชาประกาศเพิ่มค่าแรงขั้นต่ำเป็น 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2020 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 20 กันยายน 2019 กระทรวงแรงงานและฝึกฝนวิชาชีพ กัมพูชา ได้ออกประกาศเรื่อง การกำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนงานและพนักงานในด้านสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้าและการผลิตรองเท้าประจำปี 2020 โดยมีรายละเอียดระบุว่า ให้เพิ่มเงินค่าจ้างสำหรับคนงานและพนักงานด้านสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการผลิตรองเท้า สำหรับปี 2020 เป็น 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน โดยได้กำหนดค่าจ้างขั้นต่ำสำหรับคนงานและพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน อยู่ที่ 185 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน เมื่อสิ้นสุดระยะเวลาการทดลองงานและได้บรรจุเป็นคนงานและพนักงานอย่างเป็นทางการแล้ว จะได้รับค่าจ้างขั้นต่ำจำนวน 190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน

สำหรับคนงานและพนักงานที่รับค่าจ้างตามปริมาณผลผลิตที่ตนทำได้นั้น ก็จะได้รับค่าจ้างตามปริมาณผลผลิตที่ตนทำได้ หากค่าจ้างที่ได้รับตามผลผลิตที่ตนทำได้นั้น มีจำนวนมากกว่าจำนวนค่าจ้างขั้นต่ำที่ระบุไว้ในประกาศ (190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน) ให้คนงานและพนักงานได้รับเงินค่าจ้างตามจำนวนที่มากกว่านั้น แต่ในกรณีค่าจ้างที่ได้รับตามผลผลิตที่ตนทำได้ น้อยกว่าค่าจ้างขั้นต่ำ



ค่าที่ได้รับระบุไว้ในประกาศ (190 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน) นายจ้างต้องเพิ่มให้ครบจำนวน 185 (หนึ่งร้อยแปดสิบห้า) ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน สำหรับคนงานและพนักงานที่อยู่ระหว่างการทดลองงาน และจำนวน 190 (หนึ่งร้อยเก้าสิบ) ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน สำหรับคนงานและพนักงานที่ได้บรรจุแล้ว ทั้งนี้ เงินสวัสดิการซึ่งเป็นผลประโยชน์อื่นๆ ที่คนงานและพนักงานเคยได้รับในช่วงที่ผ่านมา อาทิเช่น ค่ารถ 7 ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าที่พักอาศัย 10 ดอลลาร์สหรัฐฯ ค่าอาหาร 0.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ และ seniority bonus 2 - 11 ดอลลาร์สหรัฐฯ ยังคงต้องจ่ายเหมือนเดิม จึงทำให้ค่าจ้างขั้นต่ำที่คนงานจะได้รับรวมแล้วเฉลี่ยอยู่ที่ 207 - 218 ดอลลาร์สหรัฐฯ ต่อเดือน ซึ่งจะส่งผลให้แรงงานที่อยู่ในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการผลิตรองเท้า ซึ่งเป็นอุตสาหกรรมส่งออกหลักของกัมพูชา จำนวนกว่า 80,000 ราย ได้รับค่าจ้างเพิ่มขึ้น

โอกาสทางการค้าและการลงทุนของไทย

จากการที่ค่าแรงขั้นต่ำในภาคอุตสาหกรรมสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการผลิตรองเท้าเพิ่มขึ้นนั้น อาจส่งผลให้ค่าแรงขั้นต่ำในอุตสาหกรรมอื่นต้องเพิ่มขึ้นตามไปด้วยในอนาคต ทั้งนี้ อาจส่งผลกระทบต่อนักลงทุนที่เข้ามาลงทุนโดยเฉพาะในภาคสิ่งทอ การตัดเย็บเสื้อผ้า และการผลิตรองเท้า ทำให้ต้นทุนในการผลิตเพิ่มขึ้น

สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ กรุงพนมเปญ

นโยบายภาครัฐ เศรษฐกิจการลงทุน แนวโน้มการตลาด รายงานสินค้าและบริการ อื่นๆ